



ตลาดเงินตลาดทุนอาจผันผวน...

รอดติดตามอาการป่วยของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์

ECONOMIC BRIEF

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3888

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ล่าสุดมีรายงานข่าว ซึ่งได้รับการยืนยันจากทำเนียบขาวของสหรัฐฯ ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งนับเป็นข่าวใหญ่ และเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อเรื่องนี้ ดังนี้

- **ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การยืนยันผลการติดโควิด-19 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่น่าจะมีผลต่อคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งรอบนี้** เนื่องจากในศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในรอบนี้เป็นการสู้กันของ 2 พรรคการเมืองที่มีนโยบายและจุดยืนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นประชาชนอเมริกันซึ่งมีพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบอยู่แล้วก็คงไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ

ขณะที่คาดว่า ผลการตีเบตรอบแรกที่สูงสุดลงไปแล้วระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ กับนายโจ ไบเดนอาจทำให้ประชาชนอเมริกันซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจมีความโน้มเอียงคะแนนไปให้กับนายโจ ไบเดนมากขึ้น นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ไม่น้อยมากที่ผู้สนับสนุนนายโจ ไบเดนของพรรคเดโมแครตจะเปลี่ยนใจมาสนับสนุนนายโดนัลด์ ทรัมป์ด้วยเหตุผลในเรื่องความห่วงใยในสุขภาพของนายโดนัลด์ ทรัมป์

- **ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ขณะนี้ยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยว่าจะมีการเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกไปด้วยประเด็นด้านสุขภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์** โดยจากประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเลื่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีมาก่อน

อย่างไรก็ดีหากพิจารณาตามกฎหมายแล้ว การกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของทำเนียบขาวหรือประธานาธิบดี แต่จะอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสภาองเกรสทั้ง 2 สภา ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า พรรคเดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรคงคัดค้านข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งฯ ออกไป

- **แม้ตลาดเงิน-ตลาดทุนรับข่าวนี้ด้วยภาพความปั่นป่วน สินทรัพย์เสี่ยงเผชิญแรงขาย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีทิศทางปะปน** (เงินดอลลาร์ฯ ร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินเยน แต่ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ) แต่**ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ประเด็นด้านสุขภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยังไม่่าจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะสั้น**

ศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2020 เป็นหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งฯ ตัวแปรสำคัญจะอยู่ที่อาการป่วยโควิด-19 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยในกรณีที่อาการป่วยมีความรุนแรง การเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรครีพับลิกันก็อาจไม่สามารถทำได้โดยง่ายเพราะกรอบเวลามีจำกัด และต้องมีขั้นตอนในการคัดเลือก

ขณะที่หากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์หายป่วยโควิด-19 กลับมาเป็นปกติ ตัวแปรสำคัญหลังผลการเลือกตั้งฯ ก็จะเปลี่ยนกลับมาอยู่ที่การยืนยันผลการเลือกตั้งฯ และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนถัดไป ซึ่งอาจกินเวลาข้ามไปจนถึงเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เคยประกาศว่า อาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหากเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้แม้ว่าความไม่แน่นอนจากตัวแปรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งฯ ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนอย่างยากจะหลีกเลี่ยง แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เพดานจะรอดติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าจะสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อย หรือเกิดประเด็นทางการเมืองยืดเยื้อในช่วงหลังจากนั้นจนมีผลกระทบต่อภาพฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แล้วจึงพิจารณาเครื่องมือทางการเงินและดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเพิ่มเติมในจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

บริการทุกระดับประทับใจ